
เอกสารแนบวาระท่ี 2.1 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที ่2/๒๕๖2 
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา 
***************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุพิศ   พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่า 
๒. ผศ.นงเยาว์ อินทสโร ประชาสัมพันธ์ 
๓. นางพัชรี ทิพย์ประชา นายทะเบียน 
๔. นางสาวบุสรินทร์ คูนิอาจ เหรัญญิก 
๕. นายเฉลิม  ศิริรักษ์ กรรมการ 
๖. นายสุธร   ประทุมวรรณ์ กรรมการ 
๗. นายสำราญ นิยมยาตรา กรรมการ 
๘. นายทวี ชูทิพย์ กรรมการ 
๙. นายสุรสิทธิ์  ศรีอินทร์ กรรมการ 
๑๐. นายสถิตย์ สุวรรณชนะ กรรมการ 
๑๑. นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงค์อาภา กรรมการ 
๑๒. ว่าที่ รต. ศุภชัย ทองเพ็ง กรรมการ 
๑๓. นางสุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ กรรมการ 
๑๔. นายภูกิจ สุนทรวิจิตร กรรมการ 
๑๕. นายวิรัช ขวัญชื่น กรรมการ 
๑๖. นายอนันต์ มานะการ กรรมการ 
๑๗. ผศ.สิทธิพร   บุญญานุวัตร์ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.ยงยุทธ   หนูเนียม อุปนายกคนที่ 1 
๒. ผศ.พนม   อินทฤทธิ์ อุปนายกคนที่ 2 
๓. นางอุบลรัตน์ ธุรกิจจำนง อุปนายกคนที่ 3 
๔. นายศุภชัย   กิจันดา กรรมการ กิตติมศักดิ์ 
๕. นายสมชาย   พิจิตบรรจง กรรมการ 
๖. นายไพรัช ดวงจินดา กรรมการ 
๗. นางดาวดล   จันทรประทิน กรรมการ 
๘. นายศตวรรษ วงศ์โต กรรมการ 
๙. ผศ.ชวกร มุกสาน กรรมการ 
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๑๐. นายวินัย พรหมจรรย์ กรรมการ 
๑๑. นางสาวนัฏฐา คเชนทร์ภักด ี กรรมการ 
๑๒. นางกลอยใจ ครุฑจ้อน กรรมการ 
๑๓. นายกฤติกร แก้ววงศ์ศรี กรรมการ 
๑๔. นายธรรมจักร เล็กบรรจง กรรมการ 
๑๕. นายประพัส พรหมจรรย์ กรรมการ 
๑๖. นายสมชาย สุขพรสวรรค์ กรรมการ 

ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวพิมพ์ชนก ฟองสุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒. นายวัฒนา เซ่งก้ัว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื่อผู้ร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 - นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม  นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ  ทำหน้าทีป่ระธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องขอติดตามเรื่อง 

1. การผลักดันนโยบาย เพ่ือให้บัณฑิตเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าฯ  
2. การปรับปรุงที่ทำการของสมาคมฯ 
- อาจารย์เฉลิม  ศิริรักษ์ ได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทน
พระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลศรีวิชัย ครั ้งที ่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงาน
อธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ถ้าพบข้อผิดพลาดสามารถแจ้งแก้ไขได้ในภายหลัง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 
3.1  การผลักดันนโยบาย เพ่ือให้บัณฑิตเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าฯ 

- อาจารย์เฉลิม  ศิริรักษ์ แจ้งเรื่องการรับเงินค่าสมัครสมาชิก โดยเพิ่มเงินค่าสมัครไป
ในค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิตย์จะทำได้ยากเนื่องจากติด พรบ.วินัยการเงินการคลัง เนื่องจากถ้าเงินเข้ามหาวิทยาลัย
แล้วจะถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทันที และไม่สามารถจัดสรรมาให้สมาคมได้ จึงแนะนำให้สมาคม
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ออกเปน็ประกาศไปยังคณะเพื่อให้คณะดำเนินการเก็บเงินให้สมาคม โดยคิดเปอร์เซ็นต์ให้คณะ พร้อมเสนอให้มี
การมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่สมัครสมาชิก 

- อาจารย์นงเยาว์  อินทสโร  เสนอให้กรรมการออกพบพูดถึงพันธกิจของสมาคมให้
นักศึกษาฟังในวันปฐมนิเทศ และ ปัจฉิมนิเทศ เพ่ือประชาสัมสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้จักสมาคมมากขึ้น 

- คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกมอบอาจารย์นงเยาว์นำทีมในการประชาสัมพันธ์
สมาคมให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษา มอบอาจารย์พัชรีประสานกับทีมเลขาในการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ 
พร้อมฝากอาจารย์เฉลิมนำเรื่องการเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกเข้าสภาเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 

- คุณสำราญ  นิยมยาตรา เสนอให้ผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือรับทราบถึง
บทบาทของสมาคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

3.2  พิจารณาแผนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ 
   - คุณสถิตย์  สุวรรณชนะ  เสนอการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้มา
ปรับปรุงที่ทำการของสมาคม โดยจัดที่สนามสุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ กรุงเทพมหานคร  จำนวน 
72 ก๊วนๆ ละ 30,000 บาท 
   - คุณทวี  ชูทิพย์ เสนอให้มีการจัดกอล์ฟที่สงขลาด้วยเพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าใน
ภาคใต้ พร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล  นายกมอบคุณทวีขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันกอล์ฟใน
ภาคใต้และการจัดการแข่งขันฟุตบอล 
   - คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกเสนอให้จัดงานคืนสู่เหย้าในวันที่ 18 มกราคม 2563               
ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย คุณสำราญเสนอให้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ด้วย 
   - คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกมอบทีมเลขานุการติดตามขับเคลื่อนเรื่องการมอบทุน
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ นำเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป 

3.3  การปรับปรุงที่ทำการของสมาคมฯ 
- ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ อธิการบดีได้มอบ

อาคาร 07 ทั้งหลังให้เป็นที่ทำการของสมาคม  
- ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 1/2562 ได้มอบคุณสมชาย

เรื่องการออกแบบสมาคม คุณสมชายได้ส่งทีมสถาปนิกเข้ามาวัดพื้นที่และออกแบบ พร้อมนำเสนออย่างเต็ม
รูปแบบในการประชุมครั้งถัดไป  มอบคุณสุรสิทธิ์ตามเรื่องจากคุณสมชาย 

- นายกมอบทีมเลขานุการทำหนังสือขออนุมัติใช้อาคารให้เป็นลายลักษณ์อักษร 
   - นายกมอบอาจารย์เฉลิม ติดตามเรื่องการย้ายเอกสารของกองคลัง 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
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3.4  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2562 
ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2562 
1/2562 วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 
2/2562 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 
3/2562 วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 
4/2562 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 
5/2562 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 
6/2562 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 
7/2562 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 
8/2562 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 
9/2562 วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 

10/2562 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 
11/2562 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 

   - นายกย้ำเรื่องการเข้าร่วมประชุม มอบเลขานุการโทรเชิญประชุมด้วยตนเอง 
   - คุณทวี เสนอให้ยึดวันประชุมตามปฏิทินทุกครั้ง เพ่ือสะดวกในการวางแผนการเดินทาง 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1  รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2562 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ เลขานุการ รายงาน รายรับ – รายจ่าย ของ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2562 ดังนี้ 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
รายรับ – รายจ่าย 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 
ยอดยกมา             2,010,525.75 
รายจ่าย 
 เงินเดือนเจ้าหน้าที่สมาคมฯ (13,840 บาท x 2 คน x 2 เดือน)   55,360.00 
 เงินสมทบประกันสังคม 5% (692 บาท x 2 คน x 2 เดือน)          2,768.00  
 ค่าโทรศัพท์                            747.00 
 ค่าไปรษณีย์        782.00 
 ค่าถ่ายเอกสาร        105.00 
 ค่าพวงหรีดและทำบุญสวดอภิธรรม            4,000.00 
 ค่าน้ำมันรถเจ้าหน้าที่สมาคมฯ             1,000.00 
 ค่าใช้จ่ายการประชุม ครั้งที่ 2/2562                                     3,300.00 
 รวมรายจ่าย                         68,062.00 
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562                          1,942,463.75 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขอความช่วยเหลือสมาคมศิษย์เก่าฯ ประสาน 

การแก้ปัญหาไฟฟ้า อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ตรัง 
 - คุณสำราญแจ้งว่าให้วิทยาเขตแต่ละพ้ืนที่ทำหนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นในแต่ละพ้ืนที ่พร้อมสำเนาหนังสือส่งให้คุณสำราญ เพ่ือที่จะสามารถติดตามให้ได้ 

   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
  - ที่ประชุมมอบอาจารย์พัชรี นำเสนอเรื่องการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการ ค่าใช้จ่าย  เข้าที่
ประชุมครั้งถัดไป 
  - ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ เสนอให้กรรมการบริหารสมาคมในแต่ละพ้ืนที่เข้าพบนักศึกษาใน
วันปฐมนิเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์พันธกิจ ความมีตัวตนของสมาคม โดยมอบทีมเลขานุการทำหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เวลาถึงคณะ 
  - คุณศุภชัย  ทองเพ็ง เสนอให้มีการเปลี ่ยนคำในการเรียกเก็บเงินจากนักศึกษา จาก                  
“ค่าสมัครสมาชิก” เป็น “ค่าบำรุงสมาคมศิษย์เก่าฯ” เพ่ือลดคำถามจากนักศึกษาว่า สมัครแล้วได้อะไร 

เลิกประชุมเวลา  13.0๐ น. 
                                                      
                                                                 

                                              
(นางสาวพิมพ์ชนก  ฟองสุวรรณ) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้บันทึกการประชุม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


